

16. Sự cải tiến để phục vụ người cao tuổi, v.v.

(1) Khái quát về trang thiết bị trong nhà cho thuê chất lượng tuyệt vời cho người cao tuổi

Khái quát về trang thiết bị trong nhà cho thuê chất lượng tuyệt vời cho người cao tuổi là như dưới đây. Hơn nữa, về việc chuyển vào ở thì xin hãy xem trang 49.

◆ Loại bỏ chỗ cao chỗ thấp của sàn nhà, v.v. ◆

Để cư dân là người cao tuổi có thể yên tâm sinh hoạt, chúng tôi đã loại bỏ chỗ cao chỗ thấp của sàn nhà phòng riêng hay nhà vệ sinh, và cải tạo để làm giảm cả chỗ cao chỗ thấp ở lối vào phòng tắm.

◆ Thay núm cửa thành tay nắm đòn bẩy ◆

Chúng tôi cân nhắc để cư dân là người cao tuổi dễ sử dụng và hiện đã thay núm cửa thành tay nắm đòn bẩy.

◆ Lắp thanh vịn ◆

Chúng tôi lắp thanh vịn cho cửa ra vào, nhà vệ sinh, phòng tắm với sự cân nhắc để cư dân là người cao tuổi dễ sử dụng.

◆ Cải tiến máy móc trang thiết bị, v.v. ◆

Chúng tôi thực hiện việc cải tạo trang thiết bị nhà bếp cải tiến, trang thiết bị bồn tắm cỡ lớn, bồn rửa mặt có tủ dưới, và lắp mới chỗ để máy giặt, ổ cắm bệ ngồi bồn cầu đa chức năng, ổ cắm dùng cho điều hòa, v.v.

(2) Khái quát về trang thiết bị trong nhà ở hỗ trợ sức khỏe tuổi thọ

Khái quát về trang thiết bị trong nhà ở hỗ trợ sức khỏe tuổi thọ là như dưới đây. Hơn nữa, về việc chuyển vào ở thì xin hãy xem trang 50.

◆ Cân nhắc tới chỗ cao chỗ thấp, v.v. ◆

Để cư dân là người cao tuổi, v.v. có thể yên tâm sinh hoạt, chúng tôi đã lựa chọn sử dụng vật liệu sàn dễ phân biệt hay có cân nhắc tới sức nhiệt, loại bỏ chỗ cao chỗ thấp ở lối ra vào nhà vệ sinh, đồng thời thực hiện việc cải tạo để hạ độ cao phải bước qua để vào bồn tắm xuống thấp nhất có thể.

◆ Thay núm cửa thành tay nắm đòn bẩy ◆

Núm cửa thì chúng tôi đã thay thành tay nắm đòn bẩy với sự cân nhắc để cư dân là người cao tuổi, v.v. dễ sử dụng.

◆ Lắp thanh vịn ◆

Chúng tôi lắp thanh vịn cho cửa ra vào, nhà vệ sinh, phòng tắm và cân nhắc để cư dân là người cao tuổi dễ sử dụng.

◆ Cải tiến máy móc trang thiết bị, v.v. ◆

Chúng tôi đã lắp đặt hệ thống sưởi phòng tắm, bệ ngồi bồn cầu có sưởi, đèn chiếu sáng có cảm biến phát hiện chuyển động và chuông cửa đàm thoại có màn hình.

* Một số thông số kỹ thuật có thể khác nhau tùy theo khu nhà ở hay căn hộ.

(3) Khái quát về trang thiết bị trong nhà ở cải tiến trang thiết bị đặc biệt cho người cao tuổi, v.v.

Khái quát về trang thiết bị trong nhà ở cải tiến trang thiết bị đặc biệt cho người cao tuổi, v.v. là như dưới đây.

◆ Nhà bếp ◆

Chiều cao của bộ bếp trên bồn rửa nhà bếp thì chúng tôi làm cho thấp hơn 1 đoạn so với bồn rửa để cư dân là người cao tuổi, v.v. dễ sử dụng hơn.

◆ Phòng tắm ◆

Bồn tắm thì dùng loại lớn hơn và nông hơn một chút so với bồn từ trước tới nay. (Vẫn còn một số nhà dùng bồn tắm như từ trước tới nay.) Ngoài ra, chúng tôi lắp đặt thanh vịn ở khu vực tắm rửa, v.v. với sự cân nhắc để cư dân là người cao tuổi, v.v. đi tắm dễ dàng.

◆ Nhà vệ sinh ◆

Chúng tôi lắp đặt ổ cắm điện trong nhà vệ sinh để có thể cắm trang thiết bị sưởi ấm như bộ ngồi bồn cầu đa chức năng, v.v., bên cạnh đó còn lắp thanh vịn giúp cho việc thực hiện động tác trong nhà vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.

◆ Lắp đặt trang thiết bị dùng để liên lạc thông báo tình hình ◆

Đây là thiết bị giúp có thể thông báo tình hình chỉ với một nút bấm cho địa chỉ liên lạc đã được ghi nhớ từ trước trong thiết bị liên lạc thông báo tình hình trong trường hợp như khi có tình huống khẩn cấp, v.v. Hơn nữa, khi sử dụng thiết bị này thì bạn cần phải nộp đơn đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tương tự như máy điện thoại thông thường và phí sử dụng dịch vụ đó sẽ do người chuyển vào ở chi trả.

(Về đường dây điện thoại thì xin hãy xem trang 67.)